

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies (Cookies policy)

เนื่องจากการใช้คุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์ <http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/> ของกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (HRTU) เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและ พัฒนาเว็บไซต์ให้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการของ HRTU ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียดนโยบายดังนี้

ความสำคัญของคุกกี้

คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสแต่อย่างใด เมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ 'จดจำ' ผู้ใช้บริการ รวมถึงวิธีที่ใช้งานบนเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ดังนั้นคุกกี้จึงสามารถบอกให้ HRTU ทราบได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้งานส่วนใดบ้างในเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถพัฒนาการให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด

HRTU ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ HRTU มีการใช้คุกกี้ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุกกี้เพื่อการใช้งาน “Functional Cookie”

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้บริการได้เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป ข้อมูลที่เก็บในลักษณะนี้ จึงทำให้ HRTU สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงสามารถพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามคุกกี้ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะเป็นการปกปิดตัวตน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง

2. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง “ First-party Cookies ”

คุกกี้ประเภทนี้ เป็นคุกกี้ที่ HRTU กำหนดขึ้นมา โดยคุกกี้ประเภทนี้มีการปรับปรุงการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์ แม้ว่าผู้ใช้บริการทำการปิดเว็บไซต์ออกไปแล้ว ระบบของเว็บไซต์ก็ยังสามารถจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการเอาไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

ทั้งนี้ HRTU อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยผู้ใช้บริการสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

การจัดการคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้หากทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

HRTU อาจทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ในภายหลัง ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงและสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น เพื่อให้ไม่เป็นการเสียประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ควรตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies policy) เป็นระยะ

ช่องทางการติดต่อ

กรณีผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของ HRTU สามารถติดต่อ กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-5644440-4 ต่อ 1897 (ภายในวัน และเวลาทำการ) หรือช่องทาง E-mail : tsakoont@tu.ac.th